

วิธีการอื่นๆ สำหรับการศึกษาคือใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



นอกเหนือจากหลักสูตรระดับชาติ 18 หลักสูตรแล้ว ยังมีหลักสูตรโครงการประกาศนียบัตร-บัณฑิตนานาชาติ (IB) หลักสูตรการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง การศึกษาโดยการฝึกงาน (ภายในโปรแกรมอาชีวศึกษา), การศึกษาด้านกีฬา การศึกษาซึ่งมีการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศ และที่เรียกว่ารูปแบบพิเศษต่างๆ แล้วนั้น คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวเลือกรายการ ดังกล่าวได้ดังนี้

การศึกษาโดยการฝึกงาน

โอกาสที่คุณจะได้เข้าเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาในฐานะผู้ฝึกงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณจะได้รับความรู้เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าว

การเล่นกีฬา

โอกาสที่จะพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของคุณเข้ากับการเล่นกีฬาในระดับสูง

รูปแบบพิเศษต่างๆ

รูปแบบพิเศษต่างๆ เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยที่การมุ่งเน้นหรือการลงลึกของการศึกษาทั้งหมดหรือที่เป็นบางส่วนนั้นจะแตกต่างไปจากหลักสูตรระดับชาติ

การศึกษาที่เฉพาะเจาะจง

ความรู้ที่กว้างและลงลึกในวิชาซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงของการการศึกษาดังกล่าว

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติ (IB)

IB เป็นหลักสูตรการเตรียมสำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับสากล การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะดำเนินในภาษาอังกฤษ

การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคด้านการบิน

การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคด้านการบินนั้นเป็นการศึกษาซึ่งมีการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศซึ่ง เหมาะสำหรับผู้ซึ่งประสงค์ที่จะทำงานเป็นช่างสำหรับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์

การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเล

การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเลนั้นเป็นการศึกษาซึ่งมีการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศซึ่ง เหมาะสำหรับผู้ซึ่งประสงค์ที่จะทำงานเป็นช่างเทคนิคทางทะเลหรือช่างเทคนิคระบบทะเล

การศึกษาด้านการเดินเรือ

การศึกษาด้านการเดินเรือเป็นการศึกษาซึ่งมีการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศซึ่งเหมาะสำหรับผู้ซึ่งประสงค์ที่จะทำงานเป็นกะลาสีหรือลูกเรือ คนควบคุมเครื่องยนต์หรือช่างไฟฟ้าประจำเรือ

การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคด้านรถไฟ

การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคด้านการรถไฟนั้นเป็นการศึกษาซึ่งมีการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศซึ่งเหมาะสำหรับผู้ซึ่งประสงค์ที่จะทำงานเป็นช่างรถไฟหรือช่างซ่อมบำรุงรักษา

อุตสาหกรรมของชาวซอมี

อุตสาหกรรมของชาวซอมีนั้นเป็นการศึกษาซึ่งมีการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศซึ่งเหมาะสำหรับผู้ซึ่งประสงค์ที่จะทำงานเป็นผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์ ช่างฝีมือซอมีหรือไกด์นำเที่ยวชมธรรมชาติ วัฒนธรรมและประสบการณ์ทางด้านอาหารภายในอุตสาหกรรมบริการ.

การศึกษาด้านการเดินเรือวิชาชีพ

การศึกษาด้านการเดินเรือวิชาชีพนั้นเป็นการศึกษาซึ่งมีการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศซึ่งเหมาะสำหรับผู้ซึ่งประสงค์ที่จะทำงานเป็นนักเดินเรือได้ลัสคลาสสิกหรือนักเดินเรือร่วมสมัย